



วิธีแสดงอนาคตกาล

อนาคตกาลในภาษาไทยอาจจะแสดงด้วยคำกริยาร่วมกับคำชนิดอื่น ๆ คำชนิดอื่น ๆ ในที่นี้อาจจะเป็นคำคำเดียว กลุ่มคำ หรือ วลี ก็ได้

6.1 อนาคตกาลที่ไม่มีกาลลักษณะ

ก. ชนิดของคำ กลุ่มคำและวลีที่แสดงอนาคตกาลชนิดนี้ มีดังนี้

ชนิดของคำ มี 6 ชนิด คือ คำช่วยหน้ากริยา -อน¹ คำช่วยหลังกริยา -อน คำกริยาอาการ คำกริยาอาการ คำกริยาทวิกรรม คำลงท้าย -อน²

ชนิดของกลุ่มคำ มี 3 ชนิดคือกลุ่มคำช่วยหน้ากริยา -อน กลุ่มคำช่วยหลังกริยา -อน กลุ่มคำลงท้าย -อน³

ชนิดของวลี มีชนิดเดียว คือ กาลวลี (ซึ่งอาจจะแยกออกเป็นกาลวลี -อน และกาลวลีเทียม -อน)

ข. รายคำ รายกลุ่มคำ และรายวลีที่แสดงอนาคตกาลชนิดนี้ มีดังนี้

รายคำช่วยหน้ากริยา -อน มี 2 คำ คือ จวน⁴ จะ

รายคำช่วยหลังกริยา -อน มีคำเดียว คือ แล้ว

¹ดูการใช้อักษรย่อ -อน ในบทที่ 1 หน้า 13

²ดูคำอธิบาย คำลงท้าย ในบทที่ 2 หน้า 22

³ดูคำอธิบาย กลุ่มคำลงท้ายในเชิงอรรถที่ 18 ในบทที่ 1 หน้า 13

⁴คำว่า จวน จะปรากฏในแบบย่อ 3 ก. หน้า 117 เท่านั้น

รายการค่าลงท้าย -อน มีค่าเดียวคือ ละ

รายการกลุ่มคำช่วยหน้ากริยา -อน มี 2 กลุ่มคือ กำลังจะ จวนจะ⁵

รายการกลุ่มคำช่วยหลังกริยา -อน มีกลุ่มเดียวคือ อยู่แล้ว

รายการกลุ่มค่าลงท้าย -อน มีกลุ่มเดียวคือ ละนะ

รายการวลี เนื่องจากกาลวลี -อน และกาลวลีเติม -อน มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถจะยกมาหมด ตัวอย่างของกาลวลี -อน คือ พุ่งนี้ เคื่อนหน้า ฯลฯ กาลวลี -อน อาจจะไม่ออกเป็นโครงสร้างแบบต่าง ๆ ในบทที่ 7 หน้า 152 ตัวอย่างของกาลวลีเติม -อน คือ ถึงปีหน้า ถึงวันอาทิตย์หน้า ฯลฯ กาลวลีเติม -อน อาจจะไม่ออกเป็นโครงสร้างแบบต่าง ในบทที่ 7 หน้า 167

ค. แบบการเรียงคำ กลุ่มคำ และวลีที่แสดงอนาคตกาลชนิดนี้ มีแบบรวม 3 แบบ ซึ่งอาจจะแยกออกเป็นแบบย่อยได้ 8 แบบ

6.1.1 คำช่วยหน้ากริยา -อน⁶ คำกริยา (กาลวลี -อน) (คำช่วยหลังกริยา -อน)⁷

แบบรวมแบบนี้อาจจะแยกออกเป็นแบบย่อยได้ 6 แบบ คือ

1 ก) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา

⁵คำว่า จวนจะ จะปรากฏในแบบย่อย 3 ข. หน้า 117 และแบบย่อย 5 ข. หน้า 118 เท่านั้น

⁶แบบรวมที่มีคำช่วยหน้ากริยา -อน ซึ่งมีเครื่องหมายคอกจันกำกับอยู่ หมายความว่า อาจจะมีกลุ่มคำช่วยหน้ากริยา -อน ปรากฏแทนที่ได้ และเมื่อแยกออกเป็นแบบย่อย ๆ จะแยกออกเป็นแบบ ก. และ ข. คือแบบย่อย ก. จะมีคำช่วยหน้ากริยา -อน ส่วนแบบย่อย ข. จะมีกลุ่มคำช่วยหน้ากริยา -อน ปรากฏอยู่

⁷คำช่วยหลังกริยา -อน ที่มีเครื่องหมายคอกจันกำกับอยู่ หมายความว่าอาจจะมีกลุ่มคำช่วยหลังกริยา -อน ปรากฏแทนที่ได้

ตัวอย่าง คนใช้คนนั้นจะตาย
 น้องจะไปเชียงใหม่
 พอจะสอนหนังสือแคง

1 ข) กลุ่มคำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา

ตัวอย่าง คนใช้กำลังจะตาย
 น้องกำลังจะไปเชียงใหม่
 ครูกำลังจะบอกคะแนนเด็ก

2 ก) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา กาลวลี -อน

ตัวอย่าง คนใช้คนนั้นจะตายภายในสองชั่วโมงนี้
 น้องจะไปเชียงใหม่เดือนหน้า
 พอจะสอนหนังสือแคงมะวันนี้

2 ข) กลุ่มคำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา กาลวลี -อน

ตัวอย่าง คนใช้กำลังจะตายภายในสองสามนาทีนี้
 น้องกำลังจะไปเชียงใหม่พรุ่งนี้
 พอกำลังจะสอนหนังสือแคงชั่วโมงที่ตั้งนี้

3 ก) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา คำช่วยหลังกริยา -อน

ตัวอย่าง คนใช้คนนั้นจวนตายแล้ว
 น้องจะไปเชียงใหม่แล้ว
 พอจะสอนหนังสือแคงแล้ว

3 ข) กลุ่มคำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา คำช่วยหลังกริยา -อน

ตัวอย่าง คนใช้กำลังจะตายแล้ว
 น้องจวนจะไปเชียงใหม่แล้ว
 พอกำลังจะสอนหนังสือแคงแล้ว

4 ก) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา กาลวลี -อน

ตัวอย่าง คนใช้คนนั้นจะตายภายในสองเดือนนี้แล้ว
 น้องจะไปเชียงใหม่พรุ่งนี้แล้ว
 พอจะสอนหนังสือแคงภายในครึ่งชั่วโมงนี้แล้ว

4 ข) กลุ่มคำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา กาลวลี -อน คำช่วยหลัง-
กริยา -อน

ตัวอย่าง คนไข้กำลังจะตายในสองสามนาทีนี้แล้ว
น้องกำลังจะไปเชียงใหม่พรุ่งนี้แล้ว
พ่อกำลังจะสอนหนังสือลูกภายในครึ่งชั่วโมงนี้แล้ว

5 ก) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา กลุ่มคำช่วยหลังกริยา -อน

ตัวอย่าง คนไขคนนั้นจะตายอยู่แล้ว
น้องจะไปเชียงใหม่อยู่แล้ว
พ่อจะสอนหนังสือแดงอยู่แล้ว

5 ข) กลุ่มคำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา กลุ่มคำช่วยหลังกริยา -อน

ตัวอย่าง คนไขกำลังจะตายอยู่แล้ว
น้องจวนจะไปเชียงใหม่อยู่แล้ว
พ่อกำลังจะสอนหนังสือแดงอยู่แล้ว

6 ก) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา กาลวลี -อน กลุ่มคำช่วยหลัง-
กริยา -อน

ตัวอย่าง คนไขคนนั้นจะตายภายในสองสามนาทีนี้อยู่แล้ว
น้องจะไปเชียงใหม่พรุ่งนี้อยู่แล้ว
พ่อจะสอนหนังสือลูกภายในครึ่งชั่วโมงนี้อยู่แล้ว

6 ข) กลุ่มคำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา กาลวลี -อน กลุ่มคำช่วย-
หลังกริยา -อน

ตัวอย่าง คนไขกำลังจะตายภายในสองสามนาทีนี้อยู่แล้ว
น้องกำลังจะไปเชียงใหม่ในสองสามวันนี้อยู่แล้ว
พ่อกำลังจะสอนหนังสือลูกภายในครึ่งชั่วโมงนี้อยู่แล้ว

6.1.2 กาลวลีพิเศษ -อน คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา

ตัวอย่าง อีสักครูเ้ก่ ๆ จะนอน
อีสักสองเดือนฉันจะไปหัวหิน
อีสองอาทิตย์เท่านั้นพอจะให้รดฉัน

6.1.3 คำกริยา คำลงท้าย-อน⁸

แบบรวมแบบนี้แยกเป็นแบบย่อยได้แบบเดียว แต่อาจจะแยกออกเป็น ข้อ ก.

และขอ ข.

ก. คำกริยา คำลงท้าย -อน

ตัวอย่าง ฉันทุนุณะ

ฉันทินชาวละ

ฉันรคหน้าตนไมละ

ข. คำกริยา กลุ่มคำลงท้าย -อน

ตัวอย่าง ฉันทุนุณะนะ

ฉันทินชาวละนะ

ฉันรคหน้าตนไมละนะ

6.2 อนาคตกาลที่มีกาลลักษณะ

6.2.1 อนาคตกาลที่มีกาลลักษณะเดียว

6.2.1.1 อนาคตกาลที่กำลังดำเนินอยู่

ก. ชนิดของกลุ่มคำและวลีที่แสดงอนาคตกาลชนิดนี้ มีดังนี้

ชนิดของคำ มี 5 ชนิดคือ คำช่วยหลังกริยา -ค คำช่วยหน้ากริยา

-ค คำกริยาอาการ คำกริยากรรม คำกริยาพิกรกรรม

ชนิดของกลุ่มคำ มีชนิดเดียวคือ กลุ่มคำช่วยหน้ากริยา -อน

ชนิดของวลี มีชนิดเดียวคือ กาลวลี -อน

⁸ คำลงท้ายที่มีเครื่องหมายดอกจันกำกับอยู่ หมายความว่าอาจจะมีกลุ่มคำลงท้ายปรากฏแทนที่ได้ และเมื่อแยกออกเป็นแบบย่อย ๆ จะแยกออกเป็นแบบ ก. และ ข. คือแบบย่อย ก. จะมีคำลงท้ายปรากฏอยู่ ส่วนแบบย่อย ข. จะมีกลุ่มคำลงท้ายปรากฏอยู่

- ข. รายคำและรายกลุ่มคำที่แสดงอนาคตกาลชนิดนี้ มีดังนี้
รายคำช่วยหน้ากริยา -ค มี 2 คำ คือ กำลัง จะ
รายคำช่วยหลังกริยา -ค มีคำเดียวคือ อยู่
รายกลุ่มคำช่วยหน้ากริยา -อน มี 2 กลุ่มคือ คงจะ อาจจะ
- ค. แบบการเรียงคำกลุ่มคำและวลีที่แสดงอนาคตกาลชนิดนี้ มีแบบรวมอยู่

2 แบบ คือ

6.2.1.1.1 คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา คำช่วยหลังกริยา -ค

กาลวลี -อน

แบบรวมแบบนี้อาจจะแยกออกเป็นแบบย่อยได้แบบเดียว แต่อาจจะแยกออกเป็นข้อ ก. และข้อ ข.

ก) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา คำช่วยหลังกริยา -ค

กาลวลี -อน

ตัวอย่าง น้องจะเดินอยู่ที่สนามหลวงตอนสิบโมงเช้าพรุ่งนี้
แดงจะซื้อของอยู่ที่ตอนบ่ายพรุ่งนี้
คนสวนจะรดน้ำต้นไม้อยู่เวลาแปดโมงเช้าพรุ่งนี้

ข) กลุ่มคำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา คำช่วยหลังกริยา -ค

กาลวลี -อน

ตัวอย่าง น้องอาจจะเดินอยู่ที่สนามหลวงตอนสิบโมงเช้าพรุ่งนี้
แดงคงจะซื้อของอยู่ที่ตอนบ่ายพรุ่งนี้
คนสวนอาจจะรดน้ำต้นไม้อยู่เวลาแปดโมงเช้าพรุ่งนี้

62.1.1.2 กลุ่มคำช่วยหน้ากริยา -อน คำช่วยหน้ากริยา -ค คำกริยา

คำช่วยหลังกริยา -ค กาลวลี -อน

แบบรวมแบบนี้แยกออกเป็นแบบย่อยไม่ได้

ตัวอย่าง น้องอาจจะกำลังเดินอยู่ที่สนามหลวงสิบโมงเช้าพรุ่งนี้
แดงคงจะกำลังซื้อของอยู่ที่ตอนบ่ายพรุ่งนี้
คนสวนอาจจะกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่หาโมงเย็นพรุ่งนี้

6.2.1.2 อนาคตกาลที่สิ้นสุด

- ก. ชนิดของคำ กลุ่มคำ และวลีที่แสดงอนาคตกาลชนิดนี้ มีดังนี้
ชนิดของคำ มี 6 ชนิดคือ คำช่วยหน้ากริยา -อน คำช่วยหลังกริยา -อน คำกริยาอาการ คำกริยาสกรรม คำกริยาทวิกรรม คำกริยาวิเศษณ์ -ส
ชนิดของกลุ่มคำ มี 3 ชนิด คือ กลุ่มคำช่วยหน้ากริยา -อน กลุ่มคำช่วยหลังกริยา -อน กลุ่มคำกริยาวิเศษณ์ -ส
ชนิดของวลี มีชนิดเดียวคือ กาลวลี (ซึ่งอาจจะแยกออกเป็นกาลวลี -อน และกาลวลีเติม -อน)
- ข. รายการ และรายการกลุ่มคำที่แสดงอนาคตกาลชนิดนี้ มีดังนี้
รายการช่วยหน้ากริยา -อน มี 2 คำ คือ จวน จะ
รายการช่วยหลังกริยา -อน มีคำเดียว คือ แล้ว
รายการกริยาวิเศษณ์ -ส มีคำเดียวคือ เสร็จ
รายการกลุ่มคำช่วยหน้ากริยา -อน มี 2 กลุ่ม คือ กำลังจะ จวนจะ
รายการกลุ่มคำช่วยหลังกริยา -อน มีกลุ่มเดียวคือ อยู่แล้ว
รายการกลุ่มคำกริยาวิเศษณ์ -ส มีกลุ่มเดียวคือ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ค. แบบการเรียงคำ กลุ่มคำและวลีที่แสดงอนาคตกาลชนิดนี้ มีแบบรวม
 อยู่ 3 แบบ ซึ่งอาจจะแยกออกเป็นแบบย่อยได้ 6 แบบ

6.2.1.2.1 คำช่วยหน้ากริยา -อน⁹ คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ -ส¹⁰
 คำช่วยหลังกริยา -อน¹¹

⁹ดูคำอธิบายในเชิงอรรถที่ 6 หน้า 116

¹⁰คำกริยาวิเศษณ์ -ส ที่มีเครื่องหมายดอกจันกำกับอยู่ หมายถึงว่าอาจจะมีกลุ่มคำกริยาวิเศษณ์ -ส ปรากฏแทนที่ได้

¹¹ดูคำอธิบายในเชิงอรรถที่ 7 หน้า 116

แบบรวมแบบนี้ถ้าจะแยกออกเป็นแบบย่อยได้ 4 แบบคือ

1 ก) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ -ส คำช่วยหลัง-

กริยา -อน

ตัวอย่าง ตึกหลังนี้จะสร้างเสร็จแล้ว
 ที่จะเย็บเสื้อเสร็จแล้ว
 คนสวนจะรดน้ำต้นไม้เสร็จแล้ว

1 ข) กลุ่มคำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ -ส คำช่วย-

หลังกริยา -อน

ตัวอย่าง ตึกหลังนี้จะสร้างเสร็จแล้ว
 ที่จะเย็บเสื้อเสร็จแล้ว
 คนสวนกำลังจะรดน้ำต้นไม้เสร็จแล้ว

2 ก) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา กลุ่มคำกริยาวิเศษณ์ -ส คำช่วย-

หลังกริยา -อน

ตัวอย่าง ตึกหลังนี้จะสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 ที่จะเย็บเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 มันจะสอนเลขของเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2 ข) กลุ่มคำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา กลุ่มคำกริยาวิเศษณ์ -ส

คำช่วยหลังกริยา -อน

ตัวอย่าง ตึกหลังนี้จะสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 ที่กำลังจะเย็บเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 มันกำลังจะสอนเลขของเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3 ก) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ -ส กลุ่มคำ-

ช่วยหลังกริยา -อน

ตัวอย่าง ตึกหลังนี้จะสร้างเสร็จอยู่แล้ว
 ที่จะเย็บเสื้อเสร็จอยู่แล้ว
 มันจะสอนเลขของเสร็จอยู่แล้ว

3 ข) กลุ่มคำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ -ส กลุ่มคำ
ช่วยหลังกริยา -อน

ตัวอย่าง ศึกหลังนี้กำลังจะสร้างเสร็จอยู่แล้ว
ที่จะเย็บเสื้อเสร็จอยู่แล้ว
ฉันกำลังจะสอนเลขของเสร็จอยู่แล้ว

4 ก) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา กลุ่มคำกริยาวิเศษณ์ -ส กลุ่มคำ
ช่วยหลังกริยา -อน

ตัวอย่าง ศึกหลังนี้จะสร้างเสร็จเรียบร้อยอยู่แล้ว
ที่จะเย็บเสื้อเสร็จเรียบร้อยอยู่แล้ว
คนส่วนจะรคนนำคนไม่เสร็จเรียบร้อยอยู่แล้ว

4 ข) กลุ่มคำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา กลุ่มคำกริยาวิเศษณ์ -ส กลุ่ม
คำช่วยหลังกริยา -อน

ตัวอย่าง ศึกหลังนี้จะสร้างเสร็จเรียบร้อยอยู่แล้ว
ที่กำลังจะเย็บเสื้อเสร็จเรียบร้อยอยู่แล้ว
คนส่วนจะรคนนำคนไม่เสร็จเรียบร้อยอยู่แล้ว

6.2.1.2.2 คำช่วยหน้ากริยา -อน¹² คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ -ส*

กาลวลี -อน

แบบรวมแบบนี้อาจจะแยกออกเป็นแบบย่อยได้แบบเดียว แต่อาจจะแยกออกเป็น

ขอ ก. และ ข.

ก) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ -ส กาลวลี -อน

ตัวอย่าง ศึกหลังนี้จะสร้างเสร็จใก่อนหน้า
ที่จะเย็บเสื้อเสร็จพรงนี้
คนส่วนจะรคนนำคนไม่เสร็จคอนหกมองเยน

¹² คำช่วยหน้ากริยา -อน ที่ปรากฏในแบบนี้จะมีคำว่า จะ คำเดียวเท่านั้น

ข) คำชวหนากรียา -อน คำกรียา กลุ่มคำกรียาวิเศษณ์ -ส กาลวลี -อน
 ตัวอย่าง ตึกหลังนี้จะสร้างเสร็จเรียบร้อยอาทิตย์หน้า
ที่จะเย็บเสื้อเสร็จเรียบร้อยวันนี้
คนสวนจะรดน้ำต้นไม้เสร็จเรียบร้อยภายในครึ่งชั่วโมงนี้

6.2.1.2.3 กาลวลีเทียม -อน คำชวหนากรียา -อน คำกรียา คำกรียา-

วิเศษณ์ -ส *

แบบรวมแบบนี้อาจจะแยกออกเป็นแบบย่อยได้แบบเดียวแต่อาจจะแยกออกเป็นข้อ ก.

และ ข.

ก) กาลวลีเทียม -อน คำชวหนากรียา -อน คำกรียา คำกรียาวิเศษณ์ -ส

ตัวอย่าง อีกสักสองอาทิตย์ตึกหลังนี้จะสร้างเสร็จ
อีกสักครู่นี้จะเย็บเสื้อเสร็จ
อีกสิบนาทีเท่านั้นคนสวนจะรดน้ำต้นไม้เสร็จ

ข) กาลวลีเทียม -อน คำชวหนากรียา -อน คำกรียา กลุ่มคำกรียา-

วิเศษณ์ -ส

ตัวอย่าง อีกสองอาทิตย์ ตึกหลังนี้จะสร้างเสร็จเรียบร้อย
อีกสักครู่นี้จะเย็บเสื้อเสร็จเรียบร้อย
อีกสิบนาทีเท่านั้นคนสวนจะรดน้ำต้นไม้เสร็จเรียบร้อย

6.2.1.3 อนาคตกาลที่เกิดพร้อมกัน

ก. ชนิดของคำและวลีที่แสดงอนาคตกาลชนิดนี้ มีดังนี้

ชนิดของคำ มี 7 ชนิด คือ คำชวหนากรียา -อน คำหลังกรียา -พ
 คำกรียาวิเศษณ์ -พ คำเชื่อมตน -พ คำกรียาอาการ คำกรียาอาการ คำกรียาวิกรรม

ชนิดของวลี มี 2 ชนิดคือ วลีตายตัว -พ กาลวลี -อน

ข. รายคำ และรายวลีที่แสดงอนาคตกาลชนิดนี้ มีดังนี้

รายคำชวหนากรียา -อน มีคำเดียวคือ จะ

รายคำหลังกรียา -พ มีคำเดียวคือ ไป

รายคำกรียาวิเศษณ์ -พ มี 2 คำ คือ ควย พวาง

รายคำเชื่อมต้น -พ มีคำเดียวคือ และ
รายวลีตายตัว -พ มี 2 วลี คือ พร้อมกัน (พร้อม ๆ กัน) ใน

เวลาเดียวกัน

ค. แบบการเรียงคำ และ วลีที่แสดงอนาคตกาลชนิดนี้ มีแบบรวมอยู่ 3 แบบ
 ซึ่งอาจจะแยกออกเป็นแบบย่อยได้ 8 แบบ

6.2.1.3.1 คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา คำหลังกริยา -พ (คำกริยา
 วิเศษณ์ -พ) คำกริยา คำหลังกริยา -พ (คำกริยาวิเศษณ์ -พ) (กาลวลี -อน)

แบบรวมแบบนี้ อาจจะแยกออกเป็นแบบย่อยได้ 4 แบบคือ

1) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา คำหลังกริยา -พ คำกริยา คำหลัง
 กริยา -พ

ตัวอย่าง เด็กจะกินไปเล่นไป
 น้องจะเล่นไปกินขนมไป
 คนสวนจะคุยไปรคนำตนไม่ไป
 คนไขจะล้างชามไปฟังวิทยุไป

2) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา คำหลังกริยา -พ คำกริยา คำหลัง
 กริยา -พ กาลวลี -อน

ตัวอย่าง เด็กจะกินไปเล่นไปชั่วโมงหน้า
 น้องจะเล่นไปกินขนมไปตอนเย็นนี้
 คนสวนจะคุยไปรคนำตนไม่ไปเย็นนี้
 คนไขจะล้างชามไปฟังวิทยุไปตลอดเช้านี้

3) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา คำหลังกริยา -พ คำกริยาวิเศษณ์ -พ
 คำกริยา คำหลังกริยา -พ คำกริยาวิเศษณ์ -พ

ตัวอย่าง เด็กจะกินไปพลางเล่นไปพลาง
 น้องจะเล่นไปคุยกินขนมไปคุย
 คนสวนจะคุยไปพลางรคนำตนไม่ไปพลาง
 คนไขจะล้างชามไปคุยฟังวิทยุไปคุย

1) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา คำเชื่อมต้น -พ คำกริยา

ตัวอย่าง เด็กจะกินและเล่นพร้อมกัน
 น้องจะเล่นและกินขนมในเวลาเดียวกัน
 คนสวนจะคุยและรดน้ำต้นไม้พร้อมกัน
 คนไขจะล้างชามและฟังวิทยุพร้อมกัน

2) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา คำเชื่อมต้น -พ คำกริยา

กาลวลี -อน

ตัวอย่าง เด็กจะกินและเล่นพร้อมกันพรุ่งนี้เช้า
 น้องจะเล่นและกินขนมในเวลาเดียวกันตอนเช้าพรุ่งนี้
 คนสวนจะคุยและรดน้ำต้นไม้พร้อมกันตอนเย็นวันพรุ่งนี้
 คนไขจะล้างชามและฟังวิทยุในเวลาเดียวกันเย็นนี้

6.2.1.4 อนาคตกาลที่เกิดซ้ำ ๆ

ก. ชนิดของคำและวลีที่แสดงอนาคตกาลชนิดนี้ มีดังนี้

ชนิดของคำ มี 5 ชนิดคือ คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยาวิเศษณ์
 -อน คำกริยาอาการ คำกริยาสกรรม คำกริยาทวิกรรม

ชนิดของวลี มี 2 ชนิดคือ วลีตายตัว -ข กาลวลี (ซึ่งอาจจะแยก
 ออกเป็นกาลวลี -ข กาลวลี -อน)

ข. รายการคำและวลีที่แสดงอนาคตกาลชนิดนี้ มีดังนี้

รายการคำช่วยหน้ากริยา -อน มีคำเดียวคือ จะ

รายการกริยาวิเศษณ์ -ข มี 3 คำ คือ เสมอ (เสมอ ๆ)

เรื่อย (เรื่อย ๆ) บ่อย (บ่อย ๆ)

รายการวลีตายตัว -ข มีวลีเดียวคือ เป็นประจำ

ค. แบบการเรียงคำและวลีที่แสดงอนาคตกาลชนิดนี้ มีแบบรวมอยู่

3 แบบ ซึ่งอาจจะแยกออกเป็นแบบย่อยได้ 8 แบบ

6.2.1.3.1 คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ -ช (กาล

วลี -อน)

แบบรวมแบบนี้อาจจะแยกออกเป็นแบบย่อยได้ 2 แบบ คือ

1) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ -ช

ตัวอย่าง แดงจะนั่งที่เร็ว เรื่อย ๆ

ฉันจะไปบ้านคุณยายเสมอ ๆ

พอจะสอนภาษาอังกฤษเราบ่อย ๆ

2) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา คำกริยาวิเศษณ์ -ช กาลวลี -อน

ตัวอย่าง แดงจะนั่งที่เร็ว เรื่อย ๆ ตั้งแต่อาทิตย์หน้า

ฉันจะไปบ้านคุณยายเสมออาทิตย์หน้า

พอจะสอนภาษาอังกฤษเราบ่อย ๆ ตั้งแต่พรุ่งนี้

6.2.1.4.2 คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา กาลวลี -ช (กาลวลี -อน)

แบบรวมแบบนี้อาจจะแยกออกเป็นแบบย่อยได้ 2 แบบ คือ

1) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา กาลวลี -ช

ตัวอย่าง แดงจะนั่งที่ทุกวัน

ฉันจะไปบ้านคุณยายทุกเย็น

พอจะสอนภาษาอังกฤษเราทุกคืน

2) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา กาลวลี -ช กาลวลี -อน

ตัวอย่าง แดงจะนั่งที่ทุกวันตั้งแต่วันนี้

ฉันจะไปบ้านคุณยายทุกวันเสาร์เดือนหน้า

พอจะสอนภาษาอังกฤษเราทุกคืนอาทิตย์ที่จะถึงนี้

6.2.1.4.3 คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา วลีตายตัว -ช (กาลวลี -ช)

(กาลวลี -อน)

แบบรวมแบบนี้อาจจะแยกออกเป็นแบบย่อยได้ 4 แบบคือ

1) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา วลีตายตัว -ช

ตัวอย่าง แดงจะนั่งที่นี้เป็นประจำ

ฉันจะไปบ้านคุณยายเป็นประจำ

พอจะสอนภาษาอังกฤษเราเป็นประจำ

2) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา วลีตายตัว -ช กาลวลี -อน

ตัวอย่าง แดงจะนั่งที่นี้เป็นประจำอาทิตย์หน้า

ฉันจะไปบ้านคุณยายเป็นประจำเดือนหน้า

พอจะสอนภาษาอังกฤษเราเป็นประจำตั้งแต่พรุ่งนี้

3) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา วลีตายตัว -ช กาลวลี -ช

ตัวอย่าง แดงจะนั่งที่นี้เป็นประจำทุกวัน

ฉันจะไปบ้านคุณยายเป็นประจำทุกวันเสาร์

พอจะสอนภาษาอังกฤษเราเป็นประจำทุกคืน

4) คำช่วยหน้ากริยา -อน คำกริยา วลีตายตัว -ช กาลวลี -ช กาลวลี -อน

ตัวอย่าง แดงจะนั่งที่นี้เป็นประจำทุกวันตลอดปีหน้า

ฉันจะไปบ้านคุณยายเป็นประจำทุก ๆ สองเดือนตั้งแต่ปีหน้า

พอจะสอนภาษาอังกฤษเราเป็นประจำทุกคืนเดือนหน้า

6.2.2 อนาคตกาลที่กาลลักษณะผสม มีชนิดเดียวคือ

อนาคตกาลที่เกิดพร้อมกันและกำลังดำเนินอยู่

ก. ชนิดของคำ กลุ่มคำ และวลีที่แสดงอนาคตกาลชนิดนี้ มีดังนี้

ชนิดของคำ มี 8 ชนิดคือ คำเชื่อมตน -พ คำหลังกริยา -พ

คำกริยาวิเศษณ์ -พ คำช่วยหน้ากริยา -ค คำช่วยหลังกริยา -ค คำกริยากรรม คำกริยา

สกรรม คำกริยาทวิกรรม ชนิดของกลุ่มคำ มีชนิดเดียวคือ กลุ่มคำช่วยหน้ากริยา -อน

ชนิดของวลี มีชนิดเดียวคือ กาลวลี -อน

ข. รายการคำ รายการกลุ่มคำ และรายการวลีที่แสดงอนาคตกาลชนิดนี้ มีดังนี้

รายการคำเชื่อมตน -พ มีคำเดียวคือ และ

รายการคำหลังกริยา -พ มีคำเดียวคือ ไป

รายการกีฬาวิเศษณ์ -พ มี 2 คำคือ ควบ พลาจ

รายการช่วยหน้ากีฬา -ค มีคำเดียว คือ กาลัง

รายการช่วยหลังกีฬา -ค มีคำเดียวคือ อยู่

รายการกลุ่มคำช่วยหน้ากีฬา -อน มี 2 กลุ่มคือ คงจะ อาจจะ

ค. แบบการเรียงคำ กลุ่มคำ และวลีที่แสดงอนาคตกาลชนิดนี้ มีแบบรวมอยู่ 3 แบบ ซึ่งอาจจะแยกออกเป็นแบบย่อยได้ 4 แบบ

6.2.2.1 กลุ่มคำช่วยหน้ากีฬา -อน คำช่วยช่วยหน้ากีฬา -ค คำกีฬา คำเชื่อมตน -พ คำช่วยหลังกีฬา -ค กาลวลี -อน

แบบรวมแบบนี้แยกออกเป็นแบบย่อยไม่ได้

ตัวอย่าง เด็กอาจจะกำลังกินและเล่นอยู่ตอนสองโมงเช้าพรุ่งนี้
น้องคงจะกำลังเล่นและกินขนมอยู่ตอนเที่ยงพรุ่งนี้
คนส่วนอาจจะกำลังคุยและรุดนำคนไม่อยู่ตอนเย็นนี้
คนไขอาจจะกำลังล้างชามและฟังวิทยุอยู่ตอนเช้าพรุ่งนี้

6.2.2.2 กลุ่มคำช่วยหน้ากีฬา -อน คำช่วยหน้ากีฬา -ค คำกีฬา คำหลังกีฬา -พ คำกีฬา คำหลังกีฬา -พ กาลวลี -อน

แบบรวมแบบนี้แยกออกเป็นแบบย่อยไม่ได้

ตัวอย่าง เด็กอาจจะกำลังกินไปเล่นไปตอนเช้าพรุ่งนี้
น้องคงจะกำลังเล่นไปกินขนมไปตอนเที่ยงพรุ่งนี้
คนส่วนอาจจะกำลังคุยไปรุดนำคนไม่ไปตอนเย็นนี้
คนไขอาจจะกำลังล้างชามไปฟังวิทยุไปคืนนี้

6.2.2.3 กลุ่มคำช่วยหน้ากีฬา -อน คำช่วยหน้ากีฬา -ค คำกีฬา (คำหลังกีฬา -พ) คำกีฬาวิเศษณ์ -พ คำกีฬา (คำหลังกีฬา -พ) คำกีฬาวิเศษณ์ -พ
กาลวลี -อน

แบบรวมแบบนี้อาจจะแยกออกเป็นแบบย่อยได้ 2 แบบคือ

1) กลุ่มคำช่วยหน้ากีฬา -อน คำช่วยหน้ากีฬา -ค คำกีฬา คำกีฬาวิเศษณ์ -พ คำกีฬา คำกีฬาวิเศษณ์ -พ กาลวลี -อน

ตัวอย่าง เด็กอาจจะกำลังกินข้าว เล่นข้าวตอนเย็นนี้
 น้องคงจะกำลังเล่นพลาถกินขนมพลาถตอนเช้าพรุ่งนี้
 คนสวนอาจจะกำลังคุยควยรคนนำต้นไม้ควยกินนี้
 คนไขคงจะกำลังล้างชามพลาถฟุ้งวิทย์พลาถตอนเย็นนี้

2) กลุ่มคำช่วยหน้ากริยา -อน คำช่วยหน้ากริยา -ค คำกริยา คำ-
 หลังกริยา -พ คำกริยาวิเศษณ์ -พ คำกริยา คำหลังกริยา -พ คำกริยาวิเศษณ์ -พ
 กาลวลี -อน

ตัวอย่าง เด็กอาจจะกำลังกินไปควยเล่นไปควยตอนเที่ยงพรุ่งนี้
 น้องคงจะกำลังเล่นไปพลาถกินขนมไปพลาถตอนเช้าพรุ่งนี้
 คนสวนอาจจะกำลังคุยไปควยรคนนำต้นไม้ไปควยเย็นนี้
 คนไขคงจะกำลังล้างชามไปพลาถฟุ้งวิทย์ไปพลาถสองทุ่มคืนนี้

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย